
สรุปสาระส าคัญการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ 
กลุ่มอนามัยส่ิงแวดล้อม ครั้งที ่11/2559  

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมทรวง เหลี่ยมรังสี ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า อาคาร 3 ชั้น 3 กรมอนามัย 

************************** 
1.  ความก้าวหน้าของ Cluster อื่นๆ ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1.1 Cluster ผู้สูงอายุ: เสนองานวิจัย วช. ทั้งหมด 4 เรื่อง โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 2 เรื่อง คือ 
(1) สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในผู้สูงอายุ  
(2) การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในผู้สูงอายุ 

1.2 Cluster วัยเรียน: เสนองานวิจัยแบบองค์รวมในวัยเรียน 3 เรื่อง (โภชนาการ/ทันตะ/ออกก าลังกาย) โดยสายอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้เข้าไปร่วมในทีมวิจัย 

2.  ความก้าวหน้าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นไปเมื่อวันที่ 28  
ก.ค. 59 และน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารส่วนกลางในวันที่ 2 ส.ค. และจะสรุปข้อเสนอแนะจากการประชุมทั้ง 2 คร้ัง เสนอต่อ 
cluster ในการประชุมครั้งต่อไป โดยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสายอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 (P&P Exultance) มี 2 
โครงการ (โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม/โครงการบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hotzone)) และมี 
3 ตัวชี้วัด โดยความก้าวหน้า ณ วันที่ 1 ส.ค. ได้จัดท า template ตัวชี้วัดส่งให้ สนย.รวบรวม 
 มติที่ประชุม : รับทราบและมอบคณะอนุฯยุทธศาสตร์ฯ  ด าเนินการปรับรายละเอียด template   

3.  การปนเปื้อนสารเคมีการเกษตรในจังหวัดน่าน : ตามที่คณะอนุฯ เฝ้าระวัง ได้เป็นผู้แทนร่วมประชุม เรื่องการปนเปื้อน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช จ.น่าน เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 59 โดยมีผู้ตรวจฯ นพ.ธีรพล เป็นประธาน และได้มอบหมายให้กรมอนามัย 
ด าเนินการศึกษาทบทวนงานวิจัย และรวบรวมสถานการณ์การใช้และการปนเปื้อนสารเคมี นั้น คณะอนุฯเฝ้าระวังได้จัดท าและ
เสนอข้อมูลเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งเตรียมการประชุมหารือคร้ังต่อไปประมาณต้นเดือนส.ค. 
 มติที่ประชุม : รับทราบและเสนอให้เพิ่มข้อมูลอ้างอิง เหตุผลและความจ าเป็นของการน าเข้าสารเคมี รวมถึงค่ามาตรฐาน  

4.  ผลการประชุมระหว่าง cluster อนามัยสิ่งแวดล้อมและชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 21 – 22 ก.ค. 59 โดย 
มีรองอธิบดี นพ.ดนัย เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ การจัดท าแนวทางการด าเนินงานและกรอบโครงสร้าง 4 
งานหลักคือ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานอนามัยสิ่งแวดล้อม กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และงานอาชีวอนา
มัย นอกจากนี้ได้มีข้อเสนอต่อทิศทางการขับเคลื่อนงานในปี 60 คือ การพัฒนาศักยภาพหัวหน้ากลุ่ม และ สสอ. และการสรุป
บทเรียนความก้าวหน้าในปลายปีงบฯ ๖๐ ส าหรับบทบาทของ cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม จะสนับสนุนและจัดท าข้อมูล 2 ส่วน
คือ 1) ปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความท้าทายการเดินหน้างานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๒) ภาคผนวก ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง 
cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม โครงสร้างชมรม และกลไกในระดับภาค 
 มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) ท าเอกสารสรุปผลร่วมกัน 2) การจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน 3) การ
พัฒนาศักยภาพ โดยมอบคณะอนุฯ พัฒนาศักยภาพ 4) สนับสนุนให้มีการสื่อสารผ่านการประชุมกลางปี และปลายปี การจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต โดยมอบ คณะอนุฯ ยุทธศาสตร์ฯ เตรียมการต่อไป 

5.  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ภาค  จากการสนับสนุนของ cluster อนามัย
สิ่งแวดล้อม มขี้อสรุปภาพรวมดังนี้  

 ภาคเหนือ : บางศูนย์ยังไม่เข้าใจในระบบ NEHIS และยังขาดการเชื่อมโยง/ดึงข้อมูลจากจังหวดั ขาดงบประมาณใน
การประชุมชมรมฯ การเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและจงัหวัดยงัขาดช่วง โดยเฉพาะนักวิชาการรุ่นใหม่ 

 ภาคกลาง : ยังขาดการประมวลข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อให้เห็นสถานการณ์ทั้งระบบ ทั้งฐานข้อมูล และอสธจ. ของภาค
กลางทั้ง 24 จังหวัด บางจังหวัดไม่ได้เข้าร่วม และยังไม่ค่อยเข้าใจในวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุน 

 ภาคอีสาน : อปท./สสอ.ยังไม่มีพร้อมในการน าเข้าข้อมูลในฐานข้อมูล ผู้ประกอบการยังไม่เข้าใจและไม่ให้
ความส าคัญกับการจัดการสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขาภิบาล ระบบการจัดการขยะติดเชื้อยังไม่ได้มาตรฐาน/ผู้ประกอบการด าเนินการ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอปท. ความไม่ต่อเนื่องในการขับเคลื่อน อสธจ.  

 ภาคใต้ : ขาดงบประมาณในการประชุมชมรมฯ อาจมีการขอสนับสนุนงบประมาณจากกรม 



 มติที่ประชุม : ให้แต่ละหน่วยงานที่เป็นผู้ประสานงานหลักแต่ละภาค ประสานศูนย์เขตเพื่อจัดท าเอกสารสรุปเป็นรูปเล่ม
ของแต่ละภาค และมอบคณะอนุฯ ยุทธศาสตร์ฯ  เพื่อสนับสนุนและติดตามต่อไป นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ามเขต เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป 

6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก Product สานอนามัยสิ่งแวดล้อม : ผู้แทนคณะอนุฯพัฒนากฎหมายฯ น าเสนอขั้นตอนและ
เกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก product และผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 443 เร่ือง ผ่านการคัดเลือก(คะแนนมากกว่า 70%) 
359 เร่ือง ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกส่วนใหญ่ คือข้อมูลที่ไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม 1)เห็นชอบกับขั้นตอนและเกณฑ์การคัดเลือก แต่ขอให้เพิ่มข้ันตอนการทบทวนในกระบวนการด้วย 2)ส่งเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนเกิน 70% 3)ให้ผู้แทนทุกหน่วยประสานกับผอ. และพิจารณาเห็นชอบให้เสร็จภายในวันที่ 8 ส.ค. และ 
cluster จะเข้าไป click ในวันที่ 9 ส.ค. เวลา 10.00 น. หากหน่วยงานจะตัดผลิตภัณฑ์ใดออกให้แจ้งกลับมาที่ cluster แต่หาก
ต้องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่คะแนนต่ ากว่า 70% ให้รอเพื่อพิจารณาต่อไป 4) ควรเพิ่มระบุวันที่ที่สรุปผลิตภัณฑ์ 5)เห็นชอบกับ
ข้อเสนอต่อ KISS ที่จะเสนอเพิ่มหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ในสายอนามัยสิ่งแวดล้อม 

7. ความก้าวหน้าการจัดท า(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3  : จะมีการจัดประชุม Public 
Hearing ในวันที่ 10 ส.ค. 59 นี้ ณ โรงแรมไมด้า มีกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
สถานบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะท างานฯ และองค์กรอิสระ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนฯ และจะมี
การเสนอต่อคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ก่อนจะเสนอครม.ในเดือนกันยายน ต่อไป  

8. การประชุมทิศทางและแนวทางการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 31 – 2 ส.ค. 2559 ณ โรงแรม
เมธาวลัย ชะอ า จ.เพชรบุรี โดยผู้แทนส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า น าเสนอร่างก าหนดการประชุม เพื่อที่ประชุมพิจารณา  

ข้อเสนอที่ประชุม 1) วันที่ 31 ส.ค. ควรจะเป็นการหารือและสื่อสารกับ ศอ. ก่อนเพื่อเตรียมให้ ศอ.มีบทบาทและแสดง
ศักยภาพการเป็นผู้น าในการประชมุกลุ่มย่อยในวันถัดไป 2) วันที่ 1 ก.ย. เน้นเนื้อหาเก่ียวกับทิศทางปี 60 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตัวอย่างจังหวัดที่เด่นๆ 3) มอบทีมงานย่อย ปรับก าหนดการ และมอบอนุฯ ยุทธศาสตร์ฯ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลจากการ
ประชุม 4 ภาค 4) เห็นชอบให้เชิญข้าราชการที่เกษียณจากแต่ละจังหวัด ที่ท างานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาร่วมงานด้วย โดย
มอบคณะท างานประสานงานแต่ละจังหวัด และน าเสนอต่อที่ประชุม cluster ครั้งต่อไปเพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในด้านงบประมาณที่มีจ ากัด 

9.  สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ cluster อื่น เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 59 มีข้อสรุปคือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเก่า
จะต้องพัฒนาต่อเป็น innovation 2)ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. จะมีการยกเลิกคณะ cluster ทั้งหมดและจะมีการแต่งตั้งใหม่อีกครั้ง  

10. การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ในวันที่ 10 ส.ค. 59 มีวาระสืบเนื่องเก่ียวกับร่างค าแนะน า คกก.สธ. 3 เรื่อง 
คือ ใบชา กาแฟ  การผลิตแบะแซ โดยเสนอที่ประชุม Cluster เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าเรื่องเข้าที่ประชุม 
คกก.สธ อย่างน้อย 1 เร่ือง  

ข้อเสนอที่ประชุม: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อมติดตามเรื่องเอกสารที่จะน าเข้าที่ประชุม  และ
กองประเมินฯทบทวนเร่ืองกลไกการใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ 

11. การพัฒนา website ของ cluster ขณะนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้ทีมเลขาฯแต่ละคณะอนุฯน าข้อมูลจาก
การประชุมคณะอนุฯ update ขึ้น website ดังกล่าวด้วย ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์แต่ละหน่วยประสานกันเบื้องต้นแล้ว 

12.  การประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 12/2559 วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. โดยส านักสุขาภิบาลอาหาร 
และน้ า เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  


